

บุคคลเขต บุคคลารท
บุคคลเขต บุคคลารท

สยามนิวส์

วันที่ ๑๗ เดือน มิ.ย พ.ศ. ๒๕๖๖

กรมพัฒนาที่ดินบูรณาการการทำงานสนองงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการ อุดมสมบูรณ์ กรมพัฒนาที่ดินได้สนองพระราชดำริการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อสนองงานโครงการอันเนื่อง โดยการบริหารจัดการทรัพยากรดิน แหล่งน้ำ ป่าไม้ และมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ตั้งแต่เริ่มโครงการ นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อปี พ.ศ.2522 จนถึงปัจจุบัน เราเห็นความเปลี่ยนแปลงกล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินมีส่วนร่วมในโครงการอันเนื่อง เป็นลำดับ และแห่งที่ 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมาจากพระราชดำริหลายโครงการ โดยหลักๆ มี 6 โครงการ จ.นราธิวาส ที่มีเรือดแลในเรื่องพื้นที่พรุ โดยแบ่งพื้นที่เป็นคือ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ 3 ส่วน คือ เขตสวน เขตอนุรักษ์ที่จะฟื้นฟู และเขตพัฒนาโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร โครงการ ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ได้สำหรับปัญหาของพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาคันทรง จ.ฉะเชิงเทรา โครงการ ส่วนใหญ่จะเรื่องดินเปรี้ยว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี โครงการ ทรงห่วงใยที่จะแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวบริเวณขอบพรุให้ได้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี และโครงการ เพื่อชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส โดยกรม ทางโครงการจึงได้ดำเนินการสนองพระราชดำริจัดทำโครงการพัฒนาที่ดินจะทำหน้าที่ดูแลเรื่องดิน ปักจัยพื้นฐานทาง "แก้งดิน" ด้วยการขังน้ำในพื้นที่ เพื่อเร่งปฏิบัติการทางด้านเกษตรจะต้องทำการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความ เติบโตของดินให้ปล่อยกรดกำมะถันออกมา ทำให้ดินเปรี้ยวจัดอุดมสมบูรณ์ มีโครงสร้างที่ดี จัดทำระบบอนุรักษ์ดิน จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงฟื้นฟูดิน เช่น ฟื้นฟูดินด้วยและน้ำ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก และการใช้เทคโนโลยี ปุ๋ยชีวภาพ จนดินมีสภาพดีพอที่จะทำการเพาะปลูกได้ ซึ่งชีวภาพ สารเร่งพด.ต่างๆ ในการรักษาสภาพความอุดม ความสำเร็จทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นมาจากการบูรณาการกันทุกสมบูรณของดิน ภาวส่วน ทั้งภายในกระทรวงเกษตรฯ เอง และระหว่าง

“สำหรับศูนย์ศึกษา ที่กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบ กระทรวงต่างๆ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน ดูแลเรื่องของการเป็นเจ้าภาพหลักมีอยู่ 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา แก้งปัญหาดิน กรมชลประทานเรื่องน้ำ กรมวิชาการเกษตรเขาคันทรง จ.ฉะเชิงเทรา ค่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจน ดูเรื่องพื้นที่ที่ที่เหมาะสม ทุกกรมจะสนองพระราชดำริเดิมพื้นที่ดังกล่าว ได้มีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้จนหมด ตามลำดับของงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี” อธิบดีไปแล้ว พื้นที่ที่มีสภาพเสื่อมโทรม เป็นดินทรายขาดความ กรมพัฒนาที่ดินกล่าว